

บาท/ดอลลาร์ ใช้นี้เปิดที่ 30.79 บาท แนวโน้มอ่อนค่า กรอบ 30.70-30.85 บาท

\*บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.79 บาท อ่อนค่า จากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 30.79 บาท ค่าเงินบาทยังมีแนวโน้มอ่อนค่า หลังสหรัฐรายงานตัวเลข CPI ของเดือน มิ.ย. ปีนี้ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ ส่งผลให้ความคาดหวังว่าการประชุมดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ในช่วงวันที่ 30-31 ก.ค. นี้จะเห็นการลดดอกเบี้ยลงในระดับ 0.50% มีความเป็นไปได้น้อยลง แต่มีโอกาสที่จะเห็นการลดดอกเบี้ยในระดับที่ 0.25% คาดกรอบการเคลื่อนไหววันนี้ กรอบ 30.70-30.85 บาท

\*กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ BAY ค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.79 บาท อ่อนค่าลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 30.59 บาท โดยค่าเงินบาทยังมีแนวโน้มอ่อนค่า เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ หลังจากสหรัฐรายงานข้อมูล CPI ของเดือน มิ.ย. ปีนี้ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์

\*คาดกรอบการเคลื่อนไหววันนี้ 30.70-30.85 บาท

\*หลังจากเมื่อคืนนี้สหรัฐรายงานข้อมูล CPI ของเดือน มิ.ย. ปีที่ผ่านมาออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ ทั้งตัวเลข Core Inflation ที่ออกมา 1.6% ขณะที่ตัวเลข Headline Inflation ที่ออกมา 2.1%

\*ส่งผลให้ความคาดหวังว่าการประชุมดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ในช่วงวันที่ 30-31 ก.ค. นี้จะเห็นการลดดอกเบี้ยลงในระดับ 0.50% มีความเป็นไปได้น้อยลง แต่มีโอกาสที่จะเห็นการลดดอกเบี้ยในระดับที่ 0.25% มีผลให้ค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากประเด็นดังกล่าว

\*สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามคือ ทิศทางของ Fund Flow ที่ก่อนหน้านี้มีแนวโน้มจะไหลเข้าลงทุนในตลาดเศรษฐกิจประเทศเกิดใหม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดจากปัจจัยดังกล่าวนี้

\*ในช่วงวันอังคารของสัปดาห์หน้าสหรัฐจะรายงานตัวเลขค่าปลิกของเดือน มิ.ย. ปีนี้

\*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 96.95 จากวานนี้ 97.05

\*วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ 3,435.69 ล้านบาท

\*วานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,243.32 ล้านบาท

\*รพท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร 30.604 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้